



การทุจริตเชิงนโยบาย

การทุจริตเชิงนโยบาย จึงเป็นการทุจริตภายใต้การสร้างนโยบายหรือกฎหมายซึ่งอ้างถึงผลประโยชน์สาธารณะที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานตามนโยบายหรือกฎหมายที่ถูกกลุ่มบุคคลสร้างขึ้นผ่านการใช้กระบวนการสร้างความสมเหตุสมผลทางวิชาการ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มบุคคลเหล่านั้นสามารถนำนโยบายหรือกฎหมายไปใช้ประโยชน์และเป็นเครื่องมือในการดำเนินการทุจริต หรือแสวงหาผลประโยชน์ของตนและพวกพ้อง การทุจริตเชิงนโยบายจึงเป็นการกระทำที่อาศัยอำนาจเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเครื่องมือในการทำงานพบว่า การทุจริตเชิงนโยบายมี 5 รูปแบบคือ



1. การกำหนดนโยบาย เพื่อจัดทำโครงการขนาดใหญ่ เช่น โครงการสร้างสนามบินสุวรรณภูมิ
2. การออกกฎหมาย หรือการแก้ไขกฎหมาย โดยใช้อำนาจของฝ่ายบริหารในการตรา พระราชกำหนดหรือการใช้อำนาจในการตรากฎหมายโดยผ่านสมาชิกวุฒิสภา
3. การดำเนินนโยบายหรือโครงการ โดยอาศัยความสัมพันธ์กับต่างประเทศ เช่น กรณีปล่อยกู้ของธนาคาร เพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) แก่รัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
4. การกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่มีลักษณะเป็นการเอื้อประโยชน์โดยกำหนดกฎเกณฑ์ที่เป็นการเอื้อประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้อง
5. การใช้อำนาจตามตำแหน่งในคณะกรรมการที่มีหน้าที่กำหนดมาตรการส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

จับให้ได้ไล่ให้ทัน...ทุจริตเชิงนโยบาย

“ความโปร่งใส” หรือ “Transparency” เป็นหนึ่งในหลักที่สำคัญที่จะช่วยป้องกัน การทุจริตได้จากตัวอย่างในอดีตที่เกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองจากสาเหตุที่ประชาชนออกมาประท้วง อย่างมากมายเมื่อได้รับทราบประเด็นการดำเนินนโยบายของรัฐบาลที่มีลักษณะที่ส่อไปในทางทุจริต แม้ประเด็นที่สื่อนั้นจะยังไม่ถูกพิสูจน์ทราบก็ตาม ซึ่งการออกมาประท้วงหรือไม่เห็นชอบต่อการกระทำของรัฐบาลนั้น เป็นสิ่งที่ขัดต่อวิถีชีวิตและลักษณะนิสัยของคนไทยโดยรวมที่มีลักษณะประนีประนอม ยอมความ พยายามหลีกเลี่ยงการทะเลาะเบาะแว้งอยู่เสมอ ยุทธศาสตร์การสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย เป็นยุทธศาสตร์ ที่มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริต ในการดำเนินนโยบายของรัฐ โดยการประยุกต์หลักธรรมาภิบาลมาเป็นกรอบชี้นำ หรือ key success factor ในการชี้้นำสิ่งที่ควรทำและสิ่งที่ต้องทำเพื่อสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย



โดยในยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ประเด็นตามหลักธรรมาภิบาล จะถูกนำมาเป็นกรอบชี้แนะแนวทางการดำเนินการตามแผนอยู่ 3 ประเด็นด้วยกัน คือ ประเด็นด้านการสร้างความ โปร่งใส ความคุ้มค่า และความรับผิดชอบ ซึ่งประเด็นทั้งหมดจะถูกดัดแปลงให้กลายเป็นกลยุทธ์ แผนงานและ 61 โครงการต่อไป ซึ่งการดำเนินประเด็นยุทธศาสตร์การสกัดกั้น การทุจริตเชิงนโยบายจะประสบความสำเร็จ ได้นั้น ต้องอาศัยภาครัฐในฐานะผู้ดำเนินนโยบายที่ต้องสร้างความโปร่งใสให้แก่ตนเองผ่านการเปิดเผยข้อมูล การดำเนินนโยบายของตน และที่ขาดไม่ได้ คือ ภาคประชาชนในฐานะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการ ดำเนินนโยบาย ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม ที่ต้องเข้ามามีส่วนร่วมไม่ว่าจะร่วมก่อตัวนโยบาย ไปจนถึงร่วมติดตามการดำเนิน นโยบาย โดยเฉพาะนโยบายที่ได้ขับเคลื่อนอยู่ในพื้นที่ของตนอย่างเข้มข้น อีกทางหนึ่งด้วย

เอกสารอ้างอิง : การสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย Policy Corruption Deterrence-v'นายณราธิป ศรีพลกรัง